

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เปิดผลศึกษาสหกรณ์ต้นแบบ

๒. เกาะข่าวเกษตร

๓. สมคิดเครื่องร่อนออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

เตรียมนัดสามสภาเศรษฐกิจร่วมแก้ปัญหาเกษตรกร

๔. ชาวสวนยางยื่นขอชดเชยส่วนต่าง๖๐บาท

๕. ชาวสวนยางอ่วมราคาไหลรูดไม่หยุด กระทบรัฐช่วยเหลือด่วน

๖. เลื่อนเคาะวิธีระบายข้าวเน่า

๗. ขอนแก่นตื่นตัวพัฒนาคุณภาพข้าว ยึดแนวทางการทำนาประณีตเพื่อนพึ่ง(ภา)

๘. เกาะติดปัญหาข้าว: ตลาดข้าวแข่งราคา

๙. ๖.ก.ส.เร่งส่งชวานาหนี้เกิน๑.๕แสนให้อชก.

๑๐. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

๑๑. ชัยภูมิหนุนปลูกหญ้า 'เนเปียร์' สอดรับศูนย์เลี้ยงโคภาคอีสาน

๑๒. ไทย-มาเลย์หารือเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า

เดลินิวส์

พิมพ์ไทย

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยรัฐ

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

โพสต์ทูเดย์

คมชัดลึก

มติชน

มติชน

สยามรัฐ

\*\*\*\*\*

# เปิดผลศึกษาสหกรณ์ต้นแบบ

## ● พัฒนาศักยภาพผลิต-เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-รองรับเออีซี

นางอัญชรา ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะทำงานวิชาการด้านวิจัยและประเมินผล เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ได้ร่วมกันเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี ซึ่งในปีนี้ได้นำเสนอผลงานวิจัยบูรณาการของ สศท. 1-12 เรื่อง “การศึกษาศักยภาพการผลิต การตลาดของสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำไปสู่การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยวิเคราะห์ความสามารถทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า และแนวทางการจัดการทางธุรกิจเพื่อขยายการค้าดำเนินงานเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้ดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้มีการเพิ่มบทบาทจากผู้ซื้อพืชผล ผู้ขึ้นตอนการแปรรูปและการส่งออก ซึ่งผลการศึกษาได้สหกรณ์ที่เป็นต้นแบบทางด้านความร่วมมือในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน และช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่สหกรณ์การเกษตรประจําจังหวัด จังหวัด เชียงใหม่ ผลิตและจัดจำหน่ายลำไยผลสดที่ได้รับมาตรฐาน GAP และสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด จังหวัดพัทลุง ผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม

สำหรับสหกรณ์ต้นแบบทางด้านบรรจุภัณฑ์ และการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร พิมายจำกัด จังหวัด นครราชสีมา และสหกรณ์ต้นแบบทางด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายและมาตรการที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สหกรณ์การเกษตรของไทยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาศักยภาพการผลิต การตลาดของสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำไปสู่

การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการแล้ว สศท. ยังมี การนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกหลาย เรื่อง เช่น “เศรษฐกิจการผลิต การตลาด ลำไย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน” นำเสนอ โดย สศท.1 “การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท” นำเสนอ โดย สศท.7 และ “ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากโครงการสร้างรายได้ที่บรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดนครสวรรค์” นำเสนอโดย สศท.12 ซึ่งรายงานฉบับสมบูรณ์คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปลายเดือนกันยายน ซึ่งท่านที่สนใจผลการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สศท.7 โทรศัพท์ 056-405-005 ในวัน และเวลาราชการ

## เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558...○ **จินตนา ปัญจะ** หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) เข้าร่วมประชุมชี้แจงและลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลการประกวดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งมี **นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล** รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ร่วมลงพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านด่านมะขามเตี้ย ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี...○ **นายอนันต์ สุวรรณรัตน์** อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “หอประวัติกักกันพืชไทย” โดยมี **นายจำลอง เจตนะจิตร** ประธานชมรมชาวักกันพืช กล่าวรายงาน ในการนี้ **นางสาวเสริมสุข**

**สลักเพชร** รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีด้วย **ณ ดิ็กเกาชลวิจารณ์** สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร...○ สำหรับ **หอประวัติกักกันพืชไทย** นั้น จัดสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการกักกันพืชในอดีตจนถึงปัจจุบัน...○ **นายเสนอ ชูจันทร์** รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ **นายอุกฤษณ์ ศรียามาศย์** ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จ.นครนายก ณ วัดเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่...○ **นางวันเพ็ญ ศรีภักดี** หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วย **นางสาวประภาพร รักบำรุง** นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ โดยมี **นางอารีย์ โสมวดี** ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 6 และ 7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร...○

“กิด ทางไทย”

## ‘สมคิด’เครื่องร้อนออกมามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมนัด‘สามสภาเศรษฐกิจ’ร่วมแก้ปัญหาเกษตรกร

1๕ ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เตรียมเสนอ ครม.ออกมาตราการช่วยเหลือ เกษตรกรเตรียมนำข้อเสนอ สปช.ปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะยาว และเอกชนเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรี เพื่อแบ่งงานและรับทราบนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ หลังเข้าทำงานเป็นวันแรกที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า การเข้าร่วมครม. เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครั้งนี้ ขอตั้งใจเป็นอีกแรงหนึ่งในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับบ้านเมือง เพราะประชาชนกำลังเป็นห่วงสภาพเศรษฐกิจ ยืนยันว่า พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศยังแข็งแกร่งหากก้าวเดินไปอย่างไม่ประมาทจะสามารถประคับประคองเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้และเรียกร้องให้ประชาชนภาคธุรกิจ มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย

นายสมคิด กล่าวว่า การดูแลปัญหาเศรษฐกิจในเบื้องต้น ต้องหาทางให้เกษตรกรที่เผชิญปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมีกำลังซื้อ จากนั้นจะทำให้ภาคเอกชนอยู่รอดได้จึงเตรียมเสนอ ครม.พิจารณา มาตราการดูแลเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ ส่วนในระยะยาวเตรียมนำข้อเสนอ

ของสปช. ซึ่งได้ศึกษาแนวทางการปฏิรูปด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมในช่วงกว่า 1 ปีของการบริหารของรัฐบาล

ทั้งนี้ ยอมรับว่า ปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้มาจาก 2 ด้าน คือ บัณฑิตตกงานเพราะหลายประเทศเผชิญปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว จึงเป็นเหตุในช่วงสั้น เมื่อคลี่คลายไปจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีไปด้วย อีกด้านหนึ่งเป็นปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจึงทำให้ระดับรากหญ้าไม่มีกำลังซื้อในช่วงค่าครองชีพแพง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงสั้นจึงต้องช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาการส่งออก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากส่วนกลาง ต่อไปจะกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เศรษฐกิจทั้ง 76 จังหวัดเติบโตขึ้นพร้อมกัน ผ่านการปฏิรูปในด้านต่างๆ

ทั้งนี้เตรียมนัดหารือกับภาคเอกชนทั้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เพื่อชี้แจงแนวนโยบายเศรษฐกิจ และดึงเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ในวันที่พฤหัสบดีนี้ ยืนยันทุกกระทรวงด้านเศรษฐกิจจะทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

## ๕ ชาวสวนยางยื่นขอค่าชดเชยส่วนต่าง 60 บาท

กยท. หอบมาตรการชดเชยเสนอ "ฉัตรชัย" 26 ส.ค. นี้ ขอชดเชยส่วนต่างราคาเป็นเงินสด 60 บาทต่อกก. หลังราคายางร่วงหนัก ขณะที่สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางขอเข้าหารือนายกรัฐมนตรี 25 ส.ค.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ส.ค. นี้ จะเข้าพบพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวโน้มราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ลดลงเหลือ 44.67 บาทต่อกก. ลดลง 0.44 บาทต่อกก. ปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมามีอยู่ที่ 45.11 บาทต่อกก.

ขณะที่ ราคาน้ำยางสดลดลงเหลือ 43.50 บาทต่อกก. ลดลง 0.50 บาทต่อกก. ปิดตลาดวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมามีอยู่ที่ 44.00 บาทต่อกก. ซึ่งการลดลงของราคายางในประเทศเกิดจากปัจจัยนอกเหนือการควบคุมคือ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง เศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีและสงครามค่าเงิน

การลดลงของราคายางพารานั้นส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนอย่างมาก จึงต้องการจะนำเสนอมาตรการที่นายอานวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอไว้คือการให้ภาครัฐชดเชยส่วนต่างของราคาที่รัฐบาลชาวสวนต้องการ โดยกำหนดราคาเพดานไว้ที่ 60 บาทต่อกก. หากราคาลดลง ให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาขายได้ และราคาเพดาน 60 บาทต่อกก. เป็นเงินสดให้กับชาวสวนหรือมอบหรือแนวโน้มราคาตลาดในอนาคต รวมถึงมาตรการช่วยเหลือว่าจะสานต่องานของรัฐมนตรีชุดก่อน ตลอดจนแผนปรับปรุงมาตรการ และแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกัน

ทั้งจะมีการรายงาน ความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค ของ 16 มาตรการแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบของรัฐบาล ประกอบด้วย 1.โครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐ 2.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 5.โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา 6.โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารา 7.โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศต่อโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 8.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม

ยาง 9.โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 10.โครงการลดต้นทุนการผลิต 11.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตยาง 12.โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกับชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 14.โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 15.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และ 16.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ (25 ส.ค.) สมัชชาฯ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เดินหน้าโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้ว คือกำหนดให้รัฐจ่ายชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรที่ขายผ่านสถาบันเกษตรกร หากราคาต่ำกว่าที่กำหนด ปัจจุบันราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้จะเริ่มจ่ายเงินดังกล่าวได้หลังการปิดกริดน้ำยางไปแล้วตั้งแต่พ.ค. 59 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์การชดเชย ราคายางแผ่นดิบคละ ที่ กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด กก.ละ 54 บาท และยางก้อนถ้วย 100% กก.ละ 54 บาท


## ● ชาวสวนยางอ่วมราคาไหลรูดไม่หยุด!

### กระทั่งรัฐช่วยเหลือ kaum

นายเยี่ยม ดาวโรฤทธิ์ อดีตประธานผู้บริหารบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด เปิดเผยว่าราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2558 ราคายางพาราปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 45.11 บาทต่อ กก. ลดลง 30% ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือนจากวันที่ 2 มิ.ย.ที่ราคาอยู่ที่ 64.44 บาทต่อ กก. แม้ผลผลิตยางพาราในประเทศในรอบ 7 เดือนแรกของปีนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมาช่วงเดียวกันถึง 2.1% ซึ่งการลดลงของราคายางในประเทศขณะนี้ยังไม่ใช่จุดต่ำสุด ยังมีแนวโน้มไหลลงต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางพารามากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลกชะลอตัวอย่างรุนแรงทำให้ความต้องการซื้อยางพาราไปใช้ผลิตยางล้อและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 41 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลในเดือน ส.ค.จากที่เคยอยู่ในระดับ 107 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลในเดือน มิ.ย.ปีก่อน

ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขและป้องกันไม่ให้ราคายางพาราในประเทศไทยตกต่ำอีกในอนาคต เพียงแต่ร่วมมือกับ 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งรวมกับไทยจะเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ทั้ง 3 ประเทศ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีผลผลิตปีละประมาณ 12 ล้านตัน ป้อนตลาดโลกมากกว่า 65% ตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงและออกกฎหมายให้ราคายางพาราที่จะส่งออกต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต การแปรรูปและการตลาด ผู้ส่งออกทุกรายต้องขายยางพาราออกนอกประเทศผ่านตลาดยางพาราที่ทั้ง 3 ประเทศจัดตั้งเท่านั้น โดยมีพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะดำเนินมาตรการได้.

# เลื่อนเคาะวิธีระบายข้าวเก่า

 น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) จากกำหนดเดิมจะมีการประชุมในวันที่ 28 ส.ค. ได้เลื่อนออกไปวันที่ ๑ ก.ย. นี้ จะพิจารณาการระบายข้าวเกรดซี (ไม่ผ่านคุณภาพมาตรฐาน) 4.8 ล้านตัน และข้าวเสียเป็นฝุ่นผงอีก 1.29 ล้านตันว่าจะไประบายแบบยกคลังหรือไม่และกระทรวงพาณิชย์มีแผนจะนำสื่อมวลชนไปสังเกตการณ์การคัดแยกคุณภาพข้าวในสต็อกรัฐบาลเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าการระบายข้าวในส่วนนี้ควรใช้วิธีการใด ระหว่างการขายแบบยกคลังหรือการคัดแยกก่อนการระบายตามสภาพข้าว “ถ้าระบายยกคลัง ราคาที่ได้จะต่ำกว่ามากว่าการระบายแบบคัดแยก แต่การคัดแยกข้าวดี ข้าวเสียจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า จึงอยากให้สื่อมวลชนไปร่วมสังเกตการณ์ว่าในการคัดแยกจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร คู่มีหรือไม่ เมื่อเปรียบกับราคาซื้อขายแบบหมากลัง”

ด้านนายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การระบายข้าวแบบยกคลังสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องทำอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ราคาที่ดีและเปิดกว้างให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมประมูลเพื่อให้เกิดการแข่งขันและได้ราคาที่ดี และช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. นี้ ข้าวในท้องตลาดยังมีน้อย จึงเหมาะสำหรับการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลแต่ต้องทำอย่างเหมาะสม เพราะมีข้าวนาปรังบางส่วนที่ยังคงออกสู่ตลาดบ้าง หากระบายข้าวมากจนเกินไป อาจทำให้ข้าวในส่วนนี้มีราคาตลาดต่ำลงไป และอาจทำให้ราคาข้าวเปลือกโดยรวมลดลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การระบายข้าวแบบยกคลัง ไม่ควรเร่งสรุปว่าข้าวในส่วนนี้เป็นข้าวเสื่อม เพราะจะเป็นช่องให้ผู้เข้าร่วมประมูลตราค่าได้ ขณะเดียวกัน ราคากลางควรอ้างอิงราคาประเมินของบริษัทประกันภัยที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทตรวจสอบคุณภาพ (เซอร์เวเยอร์) ด้วย.

## เกาะติดปัญหาข้าว

■ 5 แยก ณ 8:๐๐

# ตลาดข้าวแข่งราคา

ราคาข้าวในตลาดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาข้าวขาว 5% (ข้าวสาร) ราคาลดลงอีกตันละ 300 บาท จากราคาตันละ 1.2 หมื่นบาท เหลือตันละ 1.17 หมื่นบาท ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ตันละ 8,300-8,400 บาท ลดลงจากตันละ 8,400-8,500 บาท

สาเหตุที่ราคาข้าวปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทางวงการข้าวมองว่าเกิดจากราคาสินค้า บาย โปรติคต์ เช่น ไร่ข้าว ปลายข้าว ราคาปรับตัวลดลงอย่างหนัก เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ตัวอื่นที่ใช้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวลดลงทั้งข้าวโพดและแป้งสาลี เป็นต้น

**มานัส กิจประเสริฐ** นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่าราคาข้าวโพดได้ปรับตัวลดลงอย่างหนักจากปีก่อนละ 12 บาทกว่า เหลือ 10 บาทกว่าในปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาปลายข้าวและไร่ข้าวปรับตัวลดลงตาม โดยปลายข้าวจากที่เคยขึ้นไปอีกโลกรัมละ 11 บาทกว่า ปัจจุบันลดต่ำเหลือไม่ถึงอีกโลกรัมละ 10 บาท ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงตามมาด้วย ซึ่งก็เป็นไปตามภาวะสถานการณ์ของตลาดโลก

ด้านสถานการณ์ส่งออกข้าว **สมเกียรติ มรรคยาธร** เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวที่ปรับตัวลดลง เป็นไปตามสถานการณ์ของตลาดโลก เนื่องจากกำลังซื้อในตลาดโลกปรับตัวลดลง โดยเฉพาะตลาดข้าวหนึ่งที่ไทยส่งออกไปตลาดแอฟริกา แต่ต้องประสบปัญหาประเทศในแอฟริกากำลังซื้อลดลง จากผลกระทบของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงไปอีก

ขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่า มีผลทำให้ราคาข้าวหนึ่งจากไทยส่งออกไปแอฟริกามีราคาแพงขึ้น แอฟริกาจึงอาจหันไปนำเข้าข้าวหนึ่งจากอินเดีย ที่มีราคาถูกกว่าไทยจากระยะทางขนส่งที่ใกล้กว่า และแม้ว่าไทยจะมีการลงนามเอ็มโอยูซื้อขายข้าวหนึ่ง 7.5 แสนตันกับตลาดแอฟริกา แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งมอบข้าวเป็นปี

นอกจากนี้ สถานการณ์ค่าเงินยังมีผลต่อการแข่งขันราคาข้าวในตลาด โดยขณะนี้ค่าเงินต้องของเวียดนามได้ปรับตัวลดลงไปอีก ส่งผลให้ภาพรวมค่าเงินต้องบิ้นของเวียดนามลดลงมา 3% แล้ว ซึ่งมีผลทำให้ราคาข้าวของเวียดนามเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐจะถูกลงไปอีก ซึ่งต้องดูว่าเงินบาทของไทยจะอ่อนค่าลงไปตามหรือไม่

เพราะปัจจุบันเงินบาทไทยได้อ่อนค่าลงไปที่ 35 บาท/เหรียญสหรัฐแล้ว ทำให้ราคาข้าวไทยและเวียดนามยังห่าง 40-50 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาข้าวเวียดนามอยู่ที่ 340-350 เหรียญสหรัฐ/ตัน ราคาข้าวไทยอยู่ที่ 390 เหรียญสหรัฐ/ตัน

**อย่างไรก็ตาม สมาคมยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวของไทยทั้งปีไว้ที่ 9.5 ล้านตัน แม้ว่ากระทรวงเกษตรของสหรัฐ (ยูเอสดีเอ) จะประเมินว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าอินเดียจะส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน** เนื่องจากผลผลิตข้าวของอินเดียเพิ่มขึ้น

แต่เชื่อว่าปีนี้ไทยจะยังคงส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลกอยู่ แต่จะต้องมีการเปิดตลาดส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นใหม่ ขณะนี้ผู้ส่งออกกำลังเร่งดำเนินการ เช่น ตลาดมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน รวมทั้งรักษาฐานตลาดเก่า เช่น ตลาดสหรัฐที่ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปขาย เพราะปัจจุบันเวียดนามเริ่มส่งออกข้าวหอมเวียดนามออกไปตลาดสหรัฐเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การตลาดข้าวที่ยังไม่แน่นอน โดยเฉพาะการแข่งขันกันหันราคาจากสถานการณ์ของค่าเงินที่อ่อนค่าลงมา ทำให้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าไทยจะยังคงส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย และรักษาตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ได้เป็นปีที่สองหรือไม่



## ขอนแก่นตื่นตัวพัฒนาคุณภาพข้าว ยึดแนวการทำงานประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

14 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดบวรนิเวศ บ้านกุดเชียง บุญ ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น มี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ผู้แทน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ผอ.ศูนย์บ่ม พระองค์ พล.อ.อ.อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อุบลฯ เพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง รongประธานมูลนิธิธาดาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยาม (ภาฯ) คณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น ยาก สภาเกษตรกรไทย เป็นประธานเปิดการฝึก กล่าวถึงที่มาของโรงเรียนผู้จัดการทำนาแบบ อบรมผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง ประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และการฝึกอบรมผู้ (ภาฯ) รุ่นที่ ๒ จ.ขอนแก่น ในโครงการส่งเสริม จัดการทำนาแบบประณีต เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ว่า และพัฒนาการปลูกข้าวคุณภาพภายใต้รูปแบบ ตามที่มูลนิธิธาดาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก การทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อ สภาเกษตรกรไทย ได้พัฒนาการทำนาแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 3 ประการ คือ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเกษตรกรจาก 1.ชาวนาที่มีความรู้ในการทำนา 2.กระบวนการ จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ทำนาที่เน้นความประณีตในทุกขั้นตอน และ มหาสารคาม ยโสธร และอุดรดิศต์ รวม 78 คน 3.เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ เข้าร่วมการอบรม ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติบ้าน ช่วยลดเวลาในการปลูกข้าว.

## ธ.ก.ส.เล็งส่งชานาหนี้เกิน 1.5 แสนให้อชก.

● ธ.ก.ส.เร่งสำรวจลูกค้าเป็นหนี้ในระบบเกิน 1.5 แสนบาท เล็งส่งให้อชก.รับซื้อหนี้แทน พร้อมเดินหน้าช่วยรับโอนหนี้จากเกษตรกรอีก 3 หมื่นกว่ารายที่เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จหลังจากช่วยไปแล้ว 3.6 หมื่นราย

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่นำที่ดินทำกินไปเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากนายทุนหรือเจ้าหนี้นอกระบบว่า ในส่วนของธ.ก.ส.ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 3.6 หมื่นราย วงเงินเกือบ 3.6 พันล้านบาท และอยู่ระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้แล้วเสร็จรอบประเมินหลักประกันการกู้เงินอีกจำนวนกว่า 3 หมื่นราย และหลังจากนี้น่าจะพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อให้ครบตามวงเงินที่ขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไว้ 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณโดยขอใช้เงินจากงบกลางจำนวน 10,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการรับซื้อหนี้ของเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งนั้น จะเป็นการดำเนินงานของทางคณะกรรมการช่วยเหลือ

เกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) โดยอาจมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธ.ก.ส.อยู่บ้างคือหากเป็นกรณีลูกค้าของธนาคารที่เป็นหนี้ในระบบและมีมูลหนี้เกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินก็อาจจะส่งต่อไปให้อชก.ช่วยเหลือและรับซื้อหนี้จากเจ้าหนี้นอกระบบต่อไป

“สำหรับหนี้สินส่วนที่ไม่เกิน 1.5 แสนบาท ต่อรายนั้นธ.ก.ส.ดูแลและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายวงเงินการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท เพราะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกษตรกรมีหนี้เฉลี่ยส่วนใหญ่ 1.4 แสนบาท แต่ก็มีบ้างที่มีหนี้เกินวงเงินดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามีลูกค้าของธนาคารที่มีหนี้เกิน 1.5 แสนบาทที่เป็นหนี้ในระบบหรือไม่ หากมีก็จะส่งต่อไปให้อชก.เข้าช่วยเหลือต่อไป ซึ่งขณะนี้ธ.ก.ส.มีรายชื่อของลูกค้าทั้งหมดอยู่แล้ว” นายสุพัฒน์ กล่าวและว่า โครงการปล่อยสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้สูญเสียที่ดินทำกินนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 12% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติแต่ก็ต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบค่อนข้างมาก และยังเป็นเงินกู้ระยะยาว 10-12 ปีทำให้เกษตรกรจะมีภาระในการผ่อนชำระน้อยลง

### ●คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๑

สระแก้ว - นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ อ.ตาพระยา ที่ลานกีฬาตำบลทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร เสริมความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ นำไปพัฒนาผลผลิตสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ตนเองต่อไป

## ชัยภูมิหนุนปลูกหญ้า‘เนเปียร์’ สอดรับศูนย์เลี้ยงโคภาคอีสาน

ที่บริเวณเกาะกลางหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ นายธนพล จันทน์นิมิ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน การมอบพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ จังหวัด ที่ต้องการให้จังหวัดชัยภูมิเป็น ศูนย์กลางในการเลี้ยงโค-กระบือของภาค อีสาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โค-กระบือให้มีคุณภาพ และมีปริมาณที่ เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

นางศรีสมัย โชติวณิช ปรุสัตว์จังหวัด ชัยภูมิ เผยว่า จากการสำรวจพบว่าในปี 2552 โค-กระบือมีราคาตกต่ำ เกษตรกร หันไปประกอบอาชีพเกษตรด้านอื่น ทั้งปลูก

อ้อย ทำไร่มันสำปะหลัง ทำนา และมีการ ใช้สารเคมีในการฆ่าหญ้า ซึ่งเป็นอันตราย ต่อโค-กระบือ ทำให้เจ็บป่วยเรื้อรัง เลี้ยง ยาก ผสมไม่ติดลูกหรือแท้งลูก เกษตรกร จึงขายโค-กระบือทิ้ง ส่งผลให้โค-กระบือ ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ลดลง จำเป็นต้องมีการ ปรับระบบการเลี้ยง จึงส่งเสริมให้มีการปลูก หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงปลูกในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรในทุก ตำบล/อำเภอ เพื่อเป็นแหล่งกระจายท่อน พันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ซึ่งเป็นหญ้า ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง 40-60 ตันต่อไร่ต่อปี วันนี้มีการมอบพันธุ์หญ้า เนเปียร์ ปากช่อง 1 ให้กับผู้แทนจากตำบล ต่างๆ จำนวน 48 ตัน นำไปขยายพันธุ์เพื่อ เลี้ยงโค-กระบือต่อไป

## ไทย-มาเลเซียหารือเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์

**W** สหกรณ์จังหวัดสงขลา นำทัพ ขบวนการสหกรณ์ เจริญธุรกิจร่วมกับ นักธุรกิจมาเลเซีย สร้างความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงด้วยระบบเศรษฐกิจ พิเศษ พร้อมยกระดับขีดความสามารถ ธุรกิจสหกรณ์ยุค AEC ตั้งเป้าจับมือ ประเทศเพื่อนบ้านสร้างเครือข่ายพัฒนา ระบบการผลิต การตลาด

**มาเลเซีย :** นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา นำคณะผู้แทน ชุมชนสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สงขลา เดินทางเจริญธุรกิจร่วมกับนัก ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนา ศักยภาพการตลาดของสถาบันเกษตรกร ที่มีความพร้อมด้านการผลิตและการ บริหารจัดการให้นำสินค้าสู่ตลาดโลกและ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติ ที่ดีต่อภาพลักษณ์สินค้าของสถาบัน เกษตรไทย ซึ่งจะสร้างโอกาสทางการค้า และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับผู้นำ เข้าภาคสหกรณ์ ภาคเอกชน และหน่วย งานราชการต่างๆ ณ ประเทศมาเลเซีย

นายเสน่ห์ กล่าวว่า กรมส่งเสริม สหกรณ์ ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนัก งานสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดโครงการ จัดแสดงสินค้าและเจริญธุรกิจ เพื่อหา แนวทางสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ 1.เพื่อหาแนวทางความร่วมมือใน การเชื่อมโยงด้วยระบบเศรษฐกิจพิเศษ 2.เพื่อเจรจาความร่วมมือสินค้าสหกรณ์ และสนับสนุนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เป็นศูนย์กลางสินค้าสหกรณ์ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา จังหวัด สงขลา 3.เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

ของธุรกิจสหกรณ์ต่อการเปลี่ยนแปลง ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ 4.เพื่อพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ เตรียมพร้อมการปรับตัวและ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนในต่างประเทศ

นายเสน่ห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ จากผลการเจรจากับนักธุรกิจมาเลเซีย ให้ ความสนใจสินค้าของสหกรณ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนด ผลิตภัณฑ์ จากส้มแขก ข้าวสาร และอื่นๆ อีกหลาย รายการ ซึ่งในอนาคต สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ได้วางเป้าหมายที่จะ ผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการพัฒนาเครือข่าย ระบบการผลิต การตลาดของขบวนการ สหกรณ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ เคียงให้มีความเข้มแข็ง และมั่นคงต่อไป